



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

ตามที่ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มลดลง บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

การดำเนินการ	แนวทาง
1. การเรียนการสอน	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ	ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยในแต่ละภาคเรียน
3. การสอบเค้าโครงและสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	<p>3.1 รูปแบบการสอบอาจใช้ระบบ on - site หรือ on - line ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ให้มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>3.2 เพื่อรองรับระบบ Smart office ของบัณฑิตวิทยาลัยและความสะดวกคล่องตัวในการติดต่อขอใช้บริการของนิสิต การยื่นเรื่องสอบฯ ให้เป็นระบบ ฯ Online ทั้งหมด โดยนิสิตติดต่อกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อประสานงานล่วงหน้าทาง Line ก่อนดำเนินการสอบ โดยแจ้งชื่อ-สกุล และหลักสูตร/สาขาวิชา ผ่านทาง QR Code และดำเนินการดังนี้</p> <p>3.2.1 การยื่นเรื่องสอบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ให้ส่งไฟล์คำร้องขอสอบฯ ผ่าน นางสาววันวิสาข์ แก้วสมบุรณ์ ทาง e-mail : thesis.exam2024@gmail.com</p> <p>3.2.1.1 การยื่นเรื่องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องโหลดแบบฟอร์มบว.2 (ไฟล์ word ใน link : http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1422&aNum=20220818094538) แนบพร้อมประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรณีมีร่วมสอบ) แต่ในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ไม่ได้บังคับเรื่องผู้ทรงฯ ยื่นเรื่องผ่าน e-mail ตามประกาศ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะทำหนังสือเชิญกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคืนกลับให้ทาง e-mail</p> <p>3.2.1.2 การยื่นเรื่องสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ นิสิตต้องโหลดแบบฟอร์มบว.5 (ไฟล์ word ใน link : http://grad.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1422&aNum=20220818094538) แนบพร้อมประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย ยื่นเรื่องผ่าน e-mail ตามประกาศก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะทำหนังสือเชิญกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคืนกลับให้ทาง e-mail</p>



QR Code สำหรับยื่นเรื่องสอบ

	<p>3.2.2 การยื่นเรื่องสอบการค้นคว้าอิสระ ให้ส่งไฟล์คำร้องขอสอบฯ ผ่านนางเสาวนีย์ แสงสีดา ทองชุม ทาง e-mail : kungpp5@gmail.com</p> <p>นิติต้องโหลดแบบฟอร์มบว.17 จากเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย link : http://grad.tsu.ac.th/page.php?idm=3&mid=426 แนบพร้อมประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย ยื่นเรื่องผ่าน e-mail ตามประกาศ ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะทำหนังสือเชิญกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคืนกลับให้ทาง e-mail</p>
--	---

4. ขอความร่วมมือจากหลักสูตร/สาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและผู้เกี่ยวข้องในสังกัดของท่านทราบ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไป

5. กรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย และให้นิสิตถือคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สิ้นสุด

6. ให้เป็นแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ เกษราธิคุณ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย